

Số: / SYT-TTrS
V/v báo cáo kết quả giải quyết,
giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri
gửi đến kỳ họp 26, HĐND tỉnh
Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
(bổ sung)

Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện công văn số 4386/UBNDT-TH ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 26, HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Y tế bổ sung nội dung báo cáo như sau:

Ý kiến, kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 210 /BC-HĐND (nội dung 2, Mục II):

1. *Cử tri thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị:* UBND tỉnh xem xét khi chuyển Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh vào thành phố Đông Hà thì để lại bộ phận khám chữa bệnh của bệnh viện để tiếp tục ở lại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng, đặc biệt là người già và đối tượng người có công.

Sở Y tế trả lời: Tháng 7 năm 2024, Sở Y tế đã xây dựng Đề án “Thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng tổng hợp tỉnh Quảng Trị trên cơ sở tổ chức lại Bộ phận Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng” gửi Sở Nội vụ để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Sở Y tế đã đề xuất phương án sau khi chia tách bộ phận y học cổ truyền và Phục hồi chức năng đối với Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh thì cơ sở vật chất của Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh sẽ chuyển giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh làm cơ sở 2 của Bệnh viện. Như vậy, Sở Y tế đã đề xuất phương án vẫn tiếp tục duy trì khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho nhân dân khu vực lân cận Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh tại thị trấn Cửa Tùng.

2. *Cử tri xã Thuận (huyện Hướng Hóa) kiến nghị:*

UBND tỉnh quan tâm chuyển ngạch cho các Bác sĩ đã học liên thông từ Y sĩ chưa được chuyển ngạch lên Bác sĩ nên không được hưởng đãi ngộ 1,0 đã 2,5 năm nay. Tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Nghị quyết 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 trong những điều kiện để được hưởng đãi ngộ hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên trở lên. Năm 2018 do một số người thiếu quyết định chuyển mã ngạch Y sĩ cũ sang mã mới là V.08.03.07 nên đợt xét chuyển lên Bác sĩ năm 2018 không được. Trong khi đó, đang thực hiện nhiệm vụ

của Bác sĩ, nhưng hưởng lương Y sĩ và không được hưởng chế độ đãi ngộ của tỉnh. Kính mong HĐND, UBND tỉnh bổ sung cho các đối tượng được hưởng và truy lĩnh phụ cấp hưởng.

Qua kiểm tra thì trường hợp này do UBND huyện Hướng Hóa cử đi đào tạo nên không thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tham mưu trả lời.

Sở Y tế báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTrS.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Hùng

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Phụ lục 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Số TT	Nội dung kiến nghị	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
A	Kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh (Nêu tại Báo cáo số 210/BC-HĐND):		
I	Lĩnh vực Y tế		
1	<i>Cử tri thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: UBND tỉnh xem xét khi chuyển Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh vào thành phố Đông Hà thì để lại bộ phận khám chữa bệnh của bệnh viện để tiếp tục ở lại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng, đặc biệt là người già và đối tượng người có công.</i>	Tháng 7 năm 2024, Sở Y tế đã xây dựng Đề án “Thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng tổng hợp tỉnh Quảng Trị trên cơ sở tổ chức lại Bộ phận Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng” gửi Sở Nội vụ để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, Sở Y tế đã đề xuất phương án sau khi chia tách bộ phận y học cổ truyền và Phục hồi chức năng đối với Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh thì Cơ sở vật chất của Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh sẽ chuyển giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh làm cơ sở 2 của Bệnh viện. Như vậy, Sở Y tế đã đề xuất phương án vẫn tiếp tục duy trì khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho nhân dân khu vực lân cận Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh tại thị trấn Cửa Tùng.	